

รู้จัก พ.ร.บ.ยาสูบใหม่ ใครได้ใครเสีย



ชุดมวนวุ่นวายกันมานานในที่สุดก็สามารถบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้แล้วเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ทามว่าใครได้ ใครเสีย อยู่ที่ว่ามองในมิติไหน แต่ที่แน่ ๆ ถ้ามองกันในแง่ของสุขภาพแล้ว ศ.นพ.ประทีป วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ยืนยันว่า ยาสูบ หรือบุหรี่ แล้วแต่ใครจะเรียก ไม่มีผลดีต่อสุขภาพเลยแม้แต่นิดเดียว

ในทางกลับกัน “นิโคติน” ในบุหรี่ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคจำนวนมาก ชัดที่สุดมี 3 กลุ่มโรคคือ 1. มะเร็ง 2. หัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง และ 3. ปอดถูกมลพิษฟอง วัณโรค โดยพบว่าร้อยละ 80 ของการป่วย 3 กลุ่มนี้เกิดจากบุหรี่

เฉพาะกลุ่มมะเร็งที่ชัดเจนเลยคือ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก

มากที่สุดเพราะสัมผัสสารก่อมะเร็งโดยตรง รองลงมาคือมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ ตับอ่อน มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งปากมดลูก

“การสูบบุหรี่ทำให้ภูมิคุ้มกันของผู้สูบอ่อนแอลงเสี่ยงเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อมากกว่าคนที่ไม่สูบ เช่น ไข้หวัดแม่ได้รับวัคซีนไปแล้วแต่คนที่สูบบุหรี่จะยังมีภูมิคุ้มกันน้อยกว่าคนที่ไม่สูบ และยังพบว่าในผู้หญิงที่สูบบุหรี่แล้วภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็เสี่ยงติดเชื้อเอชพีวีซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายกว่าคนไม่สูบด้วย”

ศ.นพ.ประทีป บอกว่า องค์การอนามัยโลกได้ทำการ

ประเมินสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคที่มาจากกาสูบหรี่และยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 1 ล้านคน อัตราการป่วย 20 คน เสียชีวิต 1 คน โดยพบว่า จะป่วยหนัก 2.3 ปีก่อนเสียชีวิต เฉลี่ยแล้วคนที่สูบบุหรี่มีอายุสั้นกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เฉลี่ย 12.6 ปี

มาตรการทางกฎหมายเป็น 1 ใน 4 มาตรการควบคุม และลดจำนวนนักสูบได้ดีที่สุด และกฎหมายใหม่ที่ออกมาถือว่ามีประสิทธิภาพ โดยกำหนดว่า 1. กำหนดห้ามขายหรือให้ยาสูบแก่คนอายุต่ำกว่า 20



ปี 2. ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นคนขาย 3.ห้ามขายยาสูบในวัด สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ ส่วนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก

4.ห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบ เช่น พริตตี้ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต 5.ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบทำ CSR สนับสนุนบุคคล หรือองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 6.ห้ามโชว์ผลิตภัณฑ์ที่จุดขายปลีก 7.ห้ามแบ่งซองขายเป็นมวน ๆ 8.เพิ่มโทษปรับใครสูบในเขตปลอดบุหรี่ปรับไม่เกิน 5 พันบาท และ 9.กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ดูแลไม่ให้มีใครไปสูบบุหรี่ในพื้นที่ หากไม่ดูแลเจ้าของพื้นที่มีโทษปรับไม่เกิน 3 พันบาท

“จริง ๆ กฎหมายที่ออกมาถือว่ามีประสิทธิภาพมาก แต่สุดท้ายจะช่วยลดคนสูบบุหรี่ลงได้หรือไม่ก็อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจริง ๆ อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกัน ยิ่งเล็กเร็ว ๆ ได้เท่าไรยิ่งดี” ส.นพ. ประกิต กล่าวในตอนท้าย.

อภิวรรณ เสาเวียง